



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

.....

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการขออนุญาตต้องจัดทำคู่มือบริการประชาชน ตามมาตรา ๗ (วรรค ๒) ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ คู่มือประชาชนตามตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สำเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสำเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน จึงขอประกาศรายชื่อกระบวนการงานการอำนวยความสะดวกตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒๗ กระบวนงาน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ชื่อคู่มือ/กระบวนการงาน	หมายเหตุ
1	การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	
2	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	
3	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	
4	การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	
5	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ	
6	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
7	การรับชำระภาษีป้าย	
8	การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	
9	การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	
10	การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	
11	การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตรารางเมตร	

ลำดับที่	ชื่อคู่มือ/กระบวนการงาน	หมายเหตุ
12	การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	
13	การขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	
14	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
15	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
16	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งสิ่งปฏิกูล	
17	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป	
18	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ	
19	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	
20	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	
21	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	
22	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งสิ่งปฏิกูล	
23	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป	
24	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ	

ลำดับที่	ชื่อคู่มือ/กระบวนการงาน	หมายเหตุ
25	การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	
26	การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	
27	การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	